
I’m not sure how a member of the public in Wales can pass any meaningful comment on these 
proposals. Nearly all of the proposals have already been determined by the Senedd Elections Act 
which was passed in June of this year. This act didn’t receive nearly  the amount of media coverage 
that the constituency proposals have received. 

The percentage of people taking part in the Senedd elections has never exceeded 47%, compared 
with over 60% for General Elections, and dissatisfaction with, and distrust of the Assembly is high, 
even among some members of the Senedd. I can’t understand how splitting the country into 16, 
often large constituencies will encourage the voters of Wales to take any greater interest in Senedd 
elections. I think it will further alienate them from the process, by removing them even further from 
the people who should represent them.  

The retention of the existing 32 constituencies would still work with each one returning 3 members, 
and would retain a closer relationship between the elector and their representative. One member 
could be a named individual and the other two elected by a proportional method. 

If enough similar opinions are submitted to this consultation, Is it beyond feasible that the members 
of the Democracy and Boundary Commission Cymru would consider making representations to the 
Senedd regarding the public perception of the Act. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nid wyf yn siŵr sut y gall aelod o’r cyhoedd yng Nghymru wneud unrhyw sylw ystyrlon ar y cynigion 
hyn. Mae bron i bob un o’r cynigion eisoes wedi’u pennu gan Ddeddf Etholiadau’r Senedd a basiwyd 
ym mis Mehefin eleni. Ni chafodd y ddeddf hon gymaint o sylw yn y cyfryngau o bell ffordd ag y 
cafodd y cynigion etholaethol. 

Nid yw canran y bobl sy’n cymryd rhan yn etholiadau’r Senedd erioed wedi bod yn uwch na 47%, o 
gymharu â dros 60% mewn Etholiadau Cyffredinol, ac mae anfodlonrwydd â’r Cynulliad, a diffyg 
ymddiriedaeth ynddo, yn uchel, hyd yn oed ymhlith rhai aelodau o’r Senedd. Ni allaf ddeall sut y 
bydd rhannu’r wlad yn 16 o etholaethau, sy’n aml yn fawr, yn annog pleidleiswyr Cymru i gymryd 
mwy o ddiddordeb yn etholiadau’r Senedd. Rwy’n meddwl y bydd yn eu dieithrio ymhellach o’r 
broses, drwy eu tynnu ymhellach fyth oddi wrth y bobl a ddylai eu cynrychioli.  

Byddai cadw'r 32 o etholaethau presennol yn dal i weithio gyda phob un yn ethol 3 aelod, a byddai'n 
cadw perthynas agosach rhwng yr etholwr a'u cynrychiolydd. Gallai un aelod fod yn unigolyn a enwir 
a'r ddau arall yn cael eu hethol drwy ddull cyfrannol. 

Os cyflwynir digon o safbwyntiau tebyg i’r ymgynghoriad hwn, a yw hi y tu hwnt i ddichonadwy bod 
aelodau Comisiwn Democratiaeth a Ffiniau Cymru yn ystyried cyflwyno sylwadau i’r Senedd ynghylch 
canfyddiad y cyhoedd o’r Ddeddf? 

 


